



ทท.อุโมงค์กับปรัชญาพอเพียง จัดใหญ่วันเกษตรอินทรีย์



สัปดาห์พิเศษ

ชาติ ภูเวียง
ลำพูน

หนึ่งในภารกิจของเทศบาลตำบล (ทต.) อุโมงค์จ.ลำพูนที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความกินดี อยู่ดี และสร้างงานให้เกิดเป็นอาชีพขึ้นมาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชวน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ บอกว่า เทศบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่จำนวน 23 ไร่ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ 10 ต.อุโมงค์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตร ทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ของตำบลด้วย

“ยังเป็นชุมชนที่ขาดแคลนความรู้เชิงวิชาการและบุคลากรด้านเกษตรอยู่ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์จากหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ สำนักงานเกษตร จ.ลำพูน สำนักงานเกษตร อ.เมืองลำพูน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุโมงค์ มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงาน “วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ” ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.53 อันจะนำไปสู่ก้าวแรกของการดึงเอาความรู้และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรจากแต่ละหน่วยงาน และปราชญ์ชาวบ้านมารวบรวมไว้ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ บอกว่า สำหรับการจัดงานได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีแม่บ้าน เช่น นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การเสวนาเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การสาธิตการปรุงอาหารเมนูสุขภาพ แนะนำการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงโคขาวลำพูน ไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง บริการการนวดตอกเส้น นาทีละ 1 บาท การแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก

สำหรับศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แบ่งส่วนการพัฒนาพื้นที่และศูนย์เรียนรู้ไว้เป็นสัดส่วน โดยมีโรงเรียนที่จะถ่ายทอดทางทฤษฎี โดยพื้นที่แปลงเกษตร พื้นที่แปลงนาปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชผักสมุนไพรและไม้หายาก บ่อเลี้ยงปลา สวนผลไม้ยืนต้น และโรงหมักปุ๋ยไว้ฝึกภาค

ปฏิบัติ ที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาศึกษาดูงานจำนวนมาก

ทั้งหมดนี้ เป็นนโยบายการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทท.อุโมงค์ที่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่จะพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร และถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับส่วนราชการและผู้สนใจทั่วไป ได้ เข้าใจถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป